

วันที่ 29 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ Brownfield สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบาง ที่บริษัทย่อยใน ประเทศสหรัฐอเมริกา – บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี ซึ่งมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของโครงการ รวม เงินทุนหมุนเวียน คาดว่าประมาณ 102.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 3,226 ล้านบาท โดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563) และเมื่อคำนวณโดยใช้ระดับการ คำนวณที่สูงที่สุด โดยมูลค่าของการลงทุนทั้งหมด (3,226 ล้านบาท) หาดด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 18.21 ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลงทุนหลายโครงการ รวมจำนวน 41.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1,297 ล้านบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563) สำหรับการลงทุนเพิ่มมูลค่าในธุรกิจปลายน้ำและความยั่งยืนอื่นๆ และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในประเทศไทย ตุรกี และอินโดนีเซีย และเมื่อคำนวณโดยใช้ระดับการคำนวณที่สูงที่สุด โดยมูลค่าของการ ลงทุนทั้งหมด (1,297 ล้านบาท) หาดด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้าน บาท) ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.32 หลังจากรวมการลงทุนทั้งสองรายการ ซึ่งขนาดของรายการ เท่ากับร้อยละ 25.54 ซึ่งมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 รายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศที่ สำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวได้สอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันหลังจากวันที่ประชุมนี้

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท โพลีเพลติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท โพลีเพลติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้พิจารณารายละเอียดโครงการและมีมติอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ (Brownfield) สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบางที่บริษัทย่อย บริษัทโพลีเพลติกส์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารเจรจาต่อรองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

1. สายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบาง ขนาดกว้าง 10.6 เมตร ด้วยความเร็ว 650 เมตรต่อนาที โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 50,000 ตันต่อปี
2. การขยายกำลังการผลิต (Debottleneck) ของสายการผลิตเม็ดพลาสติก PET จาก 58,000 ตันต่อปี เป็น 86,000 ตันต่อปี

ประเภทผลิตภัณฑ์ของสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ใหม่ จะมีความหนา 8-50 ไมครอน ซึ่งมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของโครงการคาดว่าจะประมาณ 102.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่ากับ 3,226 ล้านบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ประกอบด้วยเงินลงทุนในโครงการ (เช่น ค่าที่ดิน, ค่าปรับปรุงที่ดินที่ตั้งโครงการ, ค่างานโยธาก่อสร้าง, ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์, ภาระผูกพัน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นต้น) จำนวน 82.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 2,599 ล้านบาท) และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 627 ล้านบาท)

การทำธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามคำนิยามที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 18.21 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งรวมอยู่ในรายการอื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ถือเป็นประเภทรายการที่ 2 ตามเกณฑ์

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

(ก) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น

(ข) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ขายเครื่องจักรและผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นผู้ซื้อ

(ค) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การลงทุนใหม่ทำโดยบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาถือเป็นลักษณะของการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นค่าตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว การคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทดังนี้

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด/สินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เท่ากับ 3,226 ล้านบาท* / 17,714 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21

*อัตราแลกเปลี่ยน 31.384 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ - อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563)

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนขนาดเล็กหลายรายการในประเทศไทย อินโดนีเซียและตุรกี เมื่อคำนวณโดยการไ้ระดับการคำนวณที่สูงที่สุด โดยมูลค่าของการลงทุนทั้งหมด (1,297 ล้านบาท) หาดด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (17,714 ล้านบาท) ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.32

หลังจากรวมการลงทุนในโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติในช่วง 6 เดือน ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.54 ซึ่งมีขนาดมากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการ โดยจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่การทำรายการในครั้งนี้อาจไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

(ง) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ทรัพย์สินที่ได้มาโดยบริษัท

รายการทรัพย์สิน	มูลค่า (โดยประมาณ)	
	ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านบาท
ที่ดิน และ อาคาร	15.50	487
เครื่องจักรและอุปกรณ์	60.80	1,908
ค่าวิศวกรรมและค่าดำเนินการเบื้องต้น	4.60	144
ภาระผูกพัน	1.90	60
เงินทุนหมุนเวียน	20.00	627
รวม	102.80	3,226

(จ) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เงื่อนไขการชำระเงิน และแหล่งเงินทุน

ต้นทุนของโครงการ (รวมเงินทุนหมุนเวียน) มีมูลค่าโดยประมาณ 102.80 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 3,226 ล้านบาท) การประมาณการต้นทุนของโครงการนี้เป็นไปตามผลการเจรจาเบื้องต้นระหว่างบริษัทกับบรรดาผู้ขายเครื่องจักร ประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทและกลุ่มในการจัดตั้งโครงการแผ่นฟิล์ม BOPET การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคและการพาณิชย์ของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ยาวนาน การเจรจาดังกล่าวจะดำเนินถึงเงื่อนไขที่รอบคอบรัดกุมตามหลักการประกอบกิจการค้าปกติของบริษัท การลงทุนโครงการนี้ บริษัทจะใช้เงินทุนภายในบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา และเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทจากบริษัทย่อยในตุรกี และ/หรือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารตามความจำเป็น

(จ) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โพลีเพลติกส์เป็นผู้จัดจำหน่ายแผ่นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดยืดหยุ่นหลักให้กับผู้ผลิตแปรรูปใหญ่ๆเกือบทุกรายในตลาดสำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นฟิล์ม BOPET ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท อเมริกาเหนือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่โพลีเพลติกส์ให้บริการและสามารถที่จะเจาะตลาดเข้าไปได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อการผลิต โพลีเพลติกส์ (ยูเอสเอ) แอลแอลซี ในปี 2555/2556

การริเริ่มโครงการ Brownfield แผ่นฟิล์ม BOPET ชนิดบางในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทหลายประการดังนี้

- อเมริกาเหนือเป็นตลาดแผ่นฟิล์ม PET ในประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าสินค้า
- ไม่มีการลงทุนรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมนี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาและไม่มีกำลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการรองรับการเติบโตของอุปสงค์ โดยการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีทำเลใกล้ชิดและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถทางการตลาดที่มีอยู่ของโพลีเพลติกส์ ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และประสบการณ์ยาวนานในการรองรับตลาดแห่งนี้
- โครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการผสมผสานของสองสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่เหมาะสมพร้อมกับผนวกเข้ากับธุรกิจต้นน้ำสายผลิตเม็ดพลาสติก สายการผลิตใหม่ที่เสนอเป็นสายการผลิตแผ่นฟิล์ม PET ที่มีผลผลิตสูงสุดในโลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนโดยรวมเมื่อเทียบกับในประเทศและต่างประเทศรายอื่นๆ
- ข้อได้เปรียบในการเป็นแหล่งที่ตั้งภายในประเทศเปรียบเทียบกับซัพพลายเออร์ที่อยู่ต่างประเทศ
 - การที่อยู่ใกล้กับลูกค้าจะช่วยลดระยะเวลาตามวัฏจักร ทำให้การส่งสินค้าทำได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ และทำให้สร้างข้อแตกต่างได้อย่างชัดเจนในมุมมองของลูกค้า
 - ลดความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้า เช่น ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด/มาตรการตอบโต้การอุดหนุน ซึ่งเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมนี้
 - ซัพพลายเชนท้องถิ่นเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
 - ก ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก
 - ข ภาวะหยุดชะงักด้านซัพพลาย จากโควิด 19
 - ค ความท้าทายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 - ง แนวโน้มการปกป้องตลาดภายในที่เพิ่มขึ้น

(ช) กำหนดแล้วเสร็จของโครงการ

คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้อีกประมาณ 24 เดือน

(ซ) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทมีความสมเหตุสมผลซึ่งจะทำให้บริษัทเพิ่มสถานะความเป็นผู้นำตลาดสามารถเพิ่มฐานลูกค้าและการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกามีส่วนช่วยของมีนัยสำคัญในการสร้างรายได้และความเติบโตของกำไร

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีและขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ หรือมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ไม่มี

4. การประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน

ไม่มี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอมิต ปราภาซ

กรรมการผู้จัดการ